

**ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH**

**Chuyên biến trong sinh hoạt chi bộ**

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 76 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (55 đảng bộ và 21 chi bộ) với trên 6.000 đảng viên. Thời gian qua, các cấp ủy cơ sở đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.



Đảng viên Chi bộ 3, Đảng bộ Bệnh viện Nhi Thái Bình học tập nghị quyết trên phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử".

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, ngoài việc duy trì nền nếp sinh hoạt, nhiều chi bộ đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, bảo đảm rõ nét ba tính chất trong sinh hoạt là tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Đặc biệt, từ khi ứng dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" và triển khai xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đã tạo bước chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thông qua phần mềm, bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sớm từ 1 - 3 ngày để chuyển tới đảng viên, do đó các đảng viên được tiếp cận tài liệu sớm để chuẩn bị cho nội dung phát biểu. Về nội dung sinh hoạt, các chi bộ tập trung nhiều vào việc thảo luận, ra nghị quyết và giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh từ cơ sở; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên và giám sát

việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên sâu sát hơn. Điển hình, khối sở, ngành thường tập trung cho công tác cải cách hành chính, làm tốt công tác tham mưu những chủ trương, biện pháp giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính trị; khối giáo dục tập trung nâng cao chất lượng dạy và học; khối y tế tập trung nâng cao đạo đức nghề y, nhất là thái độ, ý thức phục vụ người dân. Ngoài ra, các chi bộ quan tâm chú trọng hơn về sinh hoạt chuyên đề, tập trung thảo luận những nội dung sát với nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Bí thư Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: Khác biệt nhất so với trước đây là việc thông báo về thời gian sinh hoạt chi bộ cho các đảng viên được thực hiện trên phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử". Trong sinh hoạt chuyên đề đã khắc phục được tình hình

thức, đơn điệu bởi trước đây thường tập trung vào việc triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo thì sau khi được chọn xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu các buổi sinh hoạt chuyên đề đã gắn với nhiệm vụ chính trị và sự kiện trong năm. Chi ủy xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các đảng viên thực hiện. Điển hình, ngày 20/10 vừa qua, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ôn lại truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thái Bình bằng hình thức tọa đàm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đã để lại nhiều dấu ấn, thu hút nhiều chị em tham gia phát biểu ý kiến. Qua đó đã phát huy các ý tưởng, sáng kiến hay, cách làm sáng tạo của cán bộ, đảng viên để góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Ông Phan Trọng Luân, Bí thư Chi bộ 3, Đảng bộ

Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Chi bộ có 19 đảng viên đến từ 5 khoa, phòng. Để duy trì sinh hoạt chi bộ đều đặn, Chi ủy sớm xây dựng kế hoạch, nội dung, thời gian sinh hoạt chuyên đề tới đảng viên qua phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử". Trong sinh hoạt đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, biểu dương đảng viên tiêu biểu và nhắc nhở, phê bình đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, từ khi được chọn xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, Chi bộ đã chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tích cực sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" trong sinh hoạt, học tập nghị quyết của Đảng... Từ đó, các khoa, phòng tích cực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, công tác khám chữa bệnh và kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ ngày càng được nâng cao.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" đồng thời hướng dẫn một số nội dung cơ bản trong việc đánh giá, thẩm định công nhận chi bộ kiểu mẫu; tổ chức tập huấn cho đội ngũ bí thư chi bộ, cán bộ văn phòng cấp ủy về công tác xây dựng Đảng; tăng cường kiểm tra sinh hoạt chi bộ định kỳ, đột xuất để giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

**THU THỦY**

**THI ĐUA YÊU NƯỚC**

**Trồng dưa trong nhà màng - 1 vốn 4 lời**

Hưởng ứng phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", anh Nguyễn Thái ở xã Bình Định (Kiến Xương) đã chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả sang xây dựng nhà màng, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trồng dưa lưới và dưa chuột mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp tại địa phương. Kể lại những ngày đầu trồng dưa mà bà con cho là mô hình "độc, lạ" này anh Thái cho biết: Gia đình vốn làm nông nghiệp có 1,5 mẫu cây lúa, trồng dưa theo phương thức truyền thống nhưng hiệu quả không cao nên tôi muốn tìm một mô hình trồng cây gì cho phù hợp để phát triển kinh tế gia đình. Con trai tôi làm ở Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam có giới thiệu về mô hình trồng dưa trong nhà màng đang phát triển mạnh cho hiệu quả gấp 3 - 4 lần phương thức trồng dưa truyền thống nên tôi quyết định phải triển khai xuất theo hướng này. Hai vợ chồng gom góp toàn bộ vốn liếng được 700 triệu đồng xây dựng nhà màng, đầu tư trang thiết bị để trồng dưa chuột và dưa lưới. Ban đầu cũng lo lắng vì mình bỏ ra số tiền lớn, không biết đến bao giờ mới thu hồi vốn, rồi tiêu thụ sản phẩm ở đâu? Nhưng rồi hai vợ chồng bảo nhau phải quyết tâm, phải thay đổi, phải sản xuất theo hướng mới thì mới có thể thành công.

Theo anh Thái, trồng dưa trong nhà màng có nhiều ưu điểm đó là quản lý cây trồng dễ dàng, thuận tiện; hạn chế tối đa côn trùng, sâu bệnh hại xâm nhập cũng như khắc phục các yếu tố bất thuận của thời tiết. Từ đó giúp giảm chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tạo ra nông sản

sạch, bảo đảm sức khỏe cho người trồng và người tiêu dùng. Trên diện tích 1.500m<sup>2</sup> nhà màng, anh Thái trồng 1.000 gốc dưa chuột và 2.000 gốc dưa lưới. Toàn bộ đất, phân bón hữu cơ, nguồn nước tưới được xử lý, quản lý theo đúng quy trình kỹ thuật bảo đảm an toàn, tạo nguồn dưỡng chất dồi dào để dưa sinh trưởng, phát triển tốt. Cùng với đó, gia đình đầu tư hệ thống tưới nước tự động bằng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel, mỗi gốc có 1 ống tưới nước giúp cây trồng hấp thu tối đa dưỡng chất đồng thời hạn chế thất thoát nước. Hệ thống tưới nước được cài đặt và điều khiển tự động qua điện thoại thông minh, giúp anh Thái có thể tưới cho cây trồng ở bất cứ đâu, điều chỉnh lượng nước phù hợp, tiết kiệm nhân công, chi phí sản xuất. Cũng theo anh Thái khi trồng dưa trong nhà màng, người trồng phải nắm chắc, áp dụng đúng công nghệ kỹ thuật vào quá trình trồng và chăm sóc, hàng ngày thăm vườn, theo dõi diễn biến của thời tiết để điều chỉnh các biện pháp kỹ thuật, chăm bón cho phù hợp. Khi dưa ra hoa chủ động thụ phấn, mỗi cây dưa lưới

thường đậu 4 - 5 quả, tuy nhiên chỉ giữ lại 1 quả để phát triển tốt nhất. Cây dưa cũng ưa đất lầy nên sau mỗi vụ trồng phải đảo đất, nếu vụ này trồng trong bầu thì vụ sau sẽ trồng trên luống dưa sẽ sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao hơn. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình gieo trồng, chăm sóc theo quy trình khép kín nên 5 năm qua vườn dưa của gia đình sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất cao. Mỗi năm, anh Thái trồng 3 vụ dưa, mỗi vụ cho thu hoạch 4 tấn dưa lưới, 2 tấn dưa chuột. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, an toàn, dưa thu hoạch đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Ngoài ra, anh còn ký được hợp đồng cung ứng sản phẩm cho các siêu thị ở Hà Nội với giá ổn định nên việc sản xuất rất thuận lợi. Mỗi năm, gia đình thu nhập 300 triệu đồng từ trồng dưa, sau khi trừ 20% chi phí sản xuất thu lại 240 triệu đồng. Anh Thái chia sẻ thêm: Theo tôi trồng dưa trong nhà màng không khó, khó là nguồn vốn đầu tư lớn nên mong muốn được các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ cho vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất;



Mô hình trồng dưa trong nhà màng của anh Nguyễn Thái, xã Bình Định (Kiến Xương) cho hiệu quả kinh tế cao.

**MANH CƯỜNG - TIẾN ĐẠT**



Kiểm tra công tác bảo quản vũ khí trang bị thường xuyên tại Đại đội Kho, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh.

**Lính kho tận tụy, yêu nghề**

Tận tụy, trách nhiệm với công việc, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Kho, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh luôn nỗ lực vượt khó, đi đầu trong các phong trào thi đua, góp phần cùng lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Có mặt tại Đại đội Kho đúng thời điểm cán bộ, chiến sĩ đơn vị làm nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) vừa tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, chúng tôi cảm nhận rõ những vất vả cũng tình yêu nghề của những người lính thợ. Dưới thời tiết oi bức của ngày chuyển mùa, từng bộ phận của VKTBKT được cán bộ, chiến sĩ thao tác thận

trọng, kiểm tra tỉ mỉ, bảo đảm đúng quy trình. Đại úy Nguyễn Phương Thảo, Trạm trưởng Trạm sửa chữa chia sẻ: Thực hiện lời dạy của Bác: "Lương thực, vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội...", vì vậy, phải quý trọng nó, phải tiết kiệm ngân nấp, phải sử dụng hợp lý", cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên cập nhật tài liệu, thông tin chuyên ngành, huấn

luyện công tác bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT; đồng thời, chia sẻ, học hỏi những kinh nghiệm thực tiễn của cá nhân để áp dụng hoàn thành nhiệm vụ của tập thể. Môi trường làm việc vừa nguy hiểm vừa độc hại vì thường xuyên tiếp xúc với vũ khí đặc được, dầu mỡ, hóa chất. Mỗi quân nhân ngoài việc chấp hành nghiêm quy trình, quy tắc an toàn, tiết kiệm ngại khó, tập trung, cẩn trọng, tỉ mỉ

đến từng thao tác nhỏ, chỉ cần một sơ suất sẽ phải trả giá bằng mất mát, hy sinh của mình, của đồng đội và người dân. Đại đội Kho là đơn vị trực tiếp quản lý, cất giữ, bảo quản số lượng lớn VKTBKT của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh phục vụ các nhiệm vụ A2, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hội thi, hội thao và các nhiệm vụ đột xuất khác khi được cấp trên giao. Đơn vị đã phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, đầy mạnh thực hiện cuộc vận động "Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" (cuộc vận động 50), thực hiện Nghị quyết số 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới với

những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phù hợp. Đại úy Nguyễn Hữu Chung, Đại đội trưởng Đại đội Kho cho biết: Đơn vị đóng quân trên địa bàn xa khu dân cư, quản lý nhiều VKTBKT tuổi thọ cao, đã qua sử dụng, thiếu đồng bộ trong điều kiện nhà xưởng bảo quản từng bước xuống cấp. Trước thực tế đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chỉ huy, Đại đội luôn coi trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, nắm chắc chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Tích cực hiện phong trào thi đua "3 tốt, 4 không": Cất giữ tốt, quản lý tốt, khai thác sử dụng tốt; không để mất súng đạn, không để cháy nổ kho, không mất an toàn trong huấn luyện, không sử dụng đạn sai mục đích. Các nội dung được cấp ủy, chỉ huy Đại đội triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gắn với chức trách, nhiệm vụ trên từng cương vị, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên và quần chúng quyết tâm phấn đấu, học tập, rèn luyện. Nhờ giáo dục sâu, kiểm tra sát đã khắc phục triệt để tư tưởng ngại khó, ngại khổ, chủ quan, khoán

trắng công việc cho cấp dưới. Tập thể Đại đội luôn đoàn kết, thống nhất, việc thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật có chiều sâu, vững chắc, tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy sức mạnh tổng hợp, tính chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường của quân nhân đối với nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, bồi dưỡng nhân viên kỹ thuật có phẩm chất đạo đức, trình độ, sức khỏe tốt được tiến hành hiệu quả. Cùng với đó, việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý VKTBKT được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc của ngành. Cơ sở vật chất, nhà xưởng kỹ thuật, bảo quản từng bước được đầu tư củng cố, nâng cấp

theo đúng quy chuẩn, lắp đặt hệ thống thiết bị, dụng cụ phòng, chống cháy, nổ, camera an ninh, thủ lõi chống sét... Hệ thống nhà kho quân kỹ trong đơn vị đạt tiêu chuẩn "Kho 5 nội dung", đây là điều kiện quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn. Đại đội Kho đã tập trung thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, kiểm tra, tăng hạn sử dụng VKTBKT theo chỉ tiêu, duy trì và tổ chức thực hiện tốt chế độ trực ban kỹ thuật, giờ kỹ thuật trong ngày, ngày kỹ thuật trong tuần. Qua đó phát hiện và khắc phục kịp thời những hỏng hóc, bảo đảm VKTBKT đạt hệ số kỹ thuật theo quy định. Với các nhiệm vụ định kỳ và đột xuất của LLVT tỉnh,

VKTBKT được kiểm tra, đăng ký, quản lý chặt chẽ, cụ phòng, chống cháy, nổ, camera an ninh, thủ lõi chống sét... Hệ thống nhà kho quân kỹ trong đơn vị đạt tiêu chuẩn "Kho 5 nội dung", đây là điều kiện quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn. Đại đội Kho thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, LLVT địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tích cực tham gia các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đóng quân.

**TRINH CƯỜNG**



Nhân viên kỹ thuật Đại đội Kho, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh bảo dưỡng vũ khí, trang bị.